



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 26 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,353 ราย ยอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 1,561,638 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,305 ราย หายป่วยสะสม 1,423,126 ราย กำลังรักษา 122,463 ราย อาการหนัก 3,324 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 724 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 125 ราย เสียชีวิตสะสม 16,268 ราย ฉีดวัคซีนรวม 47}660}854 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 232,245,584 ราย เสียชีวิต 4,756,476 ราย รักษาหาย 208,852,834 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **เอลซัลวาดอร์** จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ประชาชน **เกาหลีใต้** ติดโควิดรายวันเกิน 3,000 คนครั้งแรก หลังหยุดยาว **สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 1,600 คน **ออสเตรเลีย** ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ให้เกือบร้อยละ 50 ของประชากรที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป **กัมพูชา** เริ่มโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติ เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ประชากรมากกว่า 80% ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว **ลาว** เตรียมอนุมัติการใช้งาน "ชุดทดสอบโควิด" แบบรวดเร็ว **ผู้อำนวยการซีดีซี**ของสหรัฐฯกล่าวว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็นในการปกป้องผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 **สหรัฐฯ** เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มสาม "บูสเตอร์" ให้กับชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วครบ 2 เข็ม **จีน** วิจัยพบเชื้อไวรัสโคโรนาในค้างคาว 142 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับโรคซาร์ส แต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสที่ก่อโรค Covid-19 และ ผลทดลอง 'วัคซีนจีน' ตัวใหม่ พบประสิทธิภาพต้านโควิด-19 และเซลล์ตา

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการไทยรัฐ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง ศูนย์ข่าวแชนนัล 7 จส.100 สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย pptvhd36 thailandplus tnnthailand nationtv.springnews newtv.ch7 topnews sanook 77kaoded acnews amarintv.innnews thestandard Workpointtoday thebangkokinsight voicetv.thaiPBS)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ แถลงผลการฉีดวัคซีนทั่วไทย ว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 2564 ให้ครบ 1 ล้านโดส สำหรับประชาชนทั่วไป แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ทำให้เมื่อวานฉีดได้มากกว่า 1.35 ล้านโดส เมื่อรวมยอดการให้บริการทั้งหมด สามารถฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 2 และ 3 ได้เกิน 50 ล้านโดสทั่วประเทศ

- นายกา ขอบคุณคนไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส มั่นใจศักยภาพไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสหรือร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปีนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ บางกอกโพสต์)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมาฉีดวัคซีนได้ทั้งสิ้น 1,300,677 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 841,769 โดส เข็ม 2 จำนวน 309,429 โดส และเข็ม 3 จำนวน 149,479 โดส เป็นการฉีดแบบกระจายทั่วประเทศ โดยฉีดวัคซีนเข็ม 1 ครอบคลุมกลุ่มประชากรคิดเป็น 44.45%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,มติชน กรุงเทพธุรกิจ sanook nationtv.thestandard thailandplus innnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิดเดือน ก.ย. ว่า มีวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาทั้งซิโนแวค แอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ ทั้งหมด 16 ล้านโดส และยังมีวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มอีก 10 ล้านโดส ทำให้ยอดผู้ฉีดวัคซีนค่อนข้างมาก และในเดือน ต.ค. จะมีซิโนแวค อย่างน้อย 6 ล้านโดส แอสตราเซนเนกา 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส ทำให้ยอดรวมวัคซีนที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดหาอย่างน้อย 24 ล้านโดส และซิโนฟาร์มอย่างน้อย 6 ล้านโดส รวมเป็น 30 ล้านโดส ดังนั้น หลังจากสิ้นเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนทั้งเข็มหนึ่งและเข็มสอง จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ก็จะทำให้สถานการณ์การติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

2. รับบริจาควัคซีนจากต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ thematter sanook workpointtoday)

- อนุทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เผยความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์ 1 ล้านโดสที่สหรัฐฯ จะบริจาคให้ไทยเพิ่ม ยืนยันกำลัง

เดินเรื่องเอกสารสำคัญร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับแจ้งจากทางการฝ่ายสหรัฐฯว่า จะขออนัดหารือกับคณะทำงานไทย-สหรัฐฯ สัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ,มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ. กล่าวถึง กรณีทูตไทยประจำสหรัฐฯ มาเจรจารัฐบาลไทยและสธ. เรื่องการบริจาคมวัคซีนอีก 1 ล้านโดส ว่า ตอนนี้อยู่ระยะเฝ้าระวังไม่ถึงมือ สธ. แต่ถ้าเป็นข่าวที่ถูกตักเตือนจากท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐฯ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี สธ.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน ขั้นตอนการบริจาคมวัคซีนระหว่างรัฐต่อรัฐ ต้องเริ่มจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะแจ้งเงื่อนไขรายละเอียดมายัง สธ. โดย สธ.จะรีบตอบสนองเจตนาารมณณ์ผู้บริจาคโดยเร็วในทุกครั้ง ไม่เคยมีการดีเรื่องให้ล่าช้าหรือเสียเวลา ตรงกันข้ามมีแต่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เห็นหลายครั้งแล้วจากการบริจาคมที่ผ่านมา ทั้งสหรัฐฯ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เราพร้อมดำเนินการรวดเร็ว ขอให้มั่นใจว่า เมื่อขั้นตอนถูกเริ่มขึ้นมาเมื่อไรจะรีบตอบรับโดยเร็ว และให้ความร่วมมือนำวัคซีนมาให้ประชาชนโดยเร็วเท่าที่ทำได้

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งบริจาคมจากต่างชาติว่า ได้รับรายงานข้อมูลล่าสุด จาก นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์บริจาคมวัคซีนแอสตราเซนเนกาให้ประเทศไทย เพิ่มเติมจากที่เคยได้บริจาคมมาอีก 3 แสนโดส คาดว่าจะส่งมาถึงกลางสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ด้วยความสัมพันธ์มิตรประเทศที่กระชับกัน ตามปกติประเทศต้นทางจะทำเรื่องมาเพื่อขอบริจาคม ซึ่งไทยเราก็ไม่เคยปฏิเสธการบริจาคมใดๆ

3. การขายชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ sondhitalk)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK เป็นการทั่วไป โดยมีการจัดทำร่างประกาศแล้ว รอลงนามก่อนประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามประกาศใช้ในสัปดาห์หน้าพร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้เร่งจัดหาชุดตรวจ ATK มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ถูกกลง ในราคาชุดละ 30-40 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

-ขณะนี้ร้านค้า ร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าเอทีเคทีที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. เข้ามาขายตามตลาดนัด และขายทางออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อร้านค้าที่ขายชุดตรวจเอทีเคทีที่ต้องจมนมียอดขายตกลง อีกทั้งห่วงว่าอาจทำให้ผู้ใช้เป็นอันตราย หรือได้ผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ เนื่องจากของลักลอบส่วนมากจะเป็นการหิ้วเข้ามา ไม่ได้ควบคุมคุณภาพการขนส่ง หรือเก็บรักษา

-รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ขณะนี้ราคาขายชุดตรวจโควิดเอทีเคทีในท้องตลาดปรับลดลงต่อเนื่อง โดยราคาชุดตรวจเอทีเคทีตามร้านขายยา ยี่ห้อยอดนิยมจากเกาหลีเฉลี่ยราคาปรับลด จากเฉลี่ยชุดละ 280-320 บาท เหลือเพียงชุด 168-176 บาท ส่วนชุดตรวจนำเข้าจากจีนขายเฉลี่ยเพียงชุดละ 70-80 บาท และถ้าเป็นร้านค้าตามตลาดนัด หรือแพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์ จะขายถูกกว่านี้อีกเล็กน้อย คาดว่าราคาชุดตรวจเอทีเคทีจะลดลงอีก เพราะมีสินค้าไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน มาขายในท้องตลาดจำนวนมาก

4. ปมต้านเอทีเคทีย้ายหมอเกรียงศักดิ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ ch7 nationtv.sanook)

-นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึง คำสั่งย้ายไปเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น ว่า วันนี้มีคนไปให้กำลังใจ บอกรู้สึกตกใจกับเรื่องนี้ เพราะถูกสั่งย้ายกะทันหันไม่ทันตั้งตัว โดยที่ตนเองไม่ได้ทำหนังสือขอย้าย แต่เมื่อเป็นข้าราชการ ก็ต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดซื้อชุด ATK หรือไม่ ตนไม่แน่ใจ แต่ก็มองไม่เห็นว่ามีเรื่องอะไรอื่นที่มีผลกับการถูกย้าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา kapook)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่มีการโยกย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ว่า งานนี้คงมีเบื้องเอาคิน เพราะ นพ.เกรียงศักดิ์ เป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ศึก Antigen Test Kit (ATK) ที่ออกมาเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อ ทำให้ฝ่ายการเมืองไม่พอใจ นพ.เกรียงศักดิ์ ถูกย้าย ทั้ๆที่อยู่ รพ.มหาราชนครราชสีมาได้เพียง 1 ปี และไม่ได้บันทึกประสงค์ขอย้าย ยังสนุกกับการทำงาน ผู้อำนวยการ ไม่ใช่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ไม่ควรย้ายบ่อย เพราะความต่อเนื่องสำคัญต่อการพัฒนา ไม่ใช่เล่นเก้าอี้ดนตรี ไม่ใช่ต้องทำเป็นปิดตาปิดปากต่อการทุจริตหรือนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ยังหาพบได้ยากในระบบราชการไทย ความกล้าหาญของ นพ.เกรียงศักดิ์ คือหนึ่งในต้นแบบของตน ในยามที่ธรรมาภิบาลหายากในแผ่นดินไทย

5. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน) เว็บไซต์(ข่าวสด thestandard ChiangmaiNews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สธ.กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปว่า จากนั้น

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วัคซีนจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อเร่งฉีดให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มได้ โดยเฉพาะ mRNA ของไฟเซอร์ที่จัดซื้อ 30 ล้านโดส จะเริ่มทยอยมาตั้งแต่สิ้น ก.ย. นี้จนถึงสิ้นปี ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 12-18 ปีในวัยเรียน ให้พิจารณาให้น้องๆ มารับวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อสามารถไปเรียนหนังสือได้ และทางโรงเรียนจะได้เปิดการเรียนการสอนให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด การฉีดมีประโยชน์และคุ้มค่ากว่าการไม่ฉีด สธ. ยืนยันวัคซีนที่นำมาให้ทุกวัยทุกเพศ มีความปลอดภัย ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลวิจัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เด็ก 3 ขวบขึ้นไป หากปลอดภัย พร้อมจัดหามาให้เด็ก

6. คำนทท.จัดมินิคอนเสิร์ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ชาวโซเชียลกระหึ่ม รุมถล่ม หลัง ททท.เลือกใช้สถานที่ อ่าวนางจัดมินิคอนเสิร์ต "SHA SHA SHA" โดยจัดสวนสถานการณ์โควิด ด้านกลุ่มบุคลากรการแพทย์เกรงทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ เพิ่มภาระแก่บุคลากรด้านหน้า แต่ทางผู้จัดยังคงจัดกิจกรรมขึ้นที่ อ่าวนางแลนด์มาร์ก หน้าหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-3 ต.ค.64

7. แอ่งฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด kapook,one31)

- ชาวบ้านนับพันคน แห่แอ่งบัตริศฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเนื่องในวันมหิดล แน่นโรงพยาบาลกันตั้ง อ.กันตัง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ประกาศให้ใจเย็น ๆ ก็ไม่ฟัง กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันตัง ต้องเข้ามาควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย ชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจหัววันเกิดคลัสเตอร์ใหม่

8. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ch7)

- กรณีที่มีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดกระชายขาวผสมพลูควา ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ด้านโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย อย. พบว่าประเด็นดังกล่าว นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขอ อนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดกระชายขาวผสมสารสกัดพลูควา เลข อย. 13-2-06463-5-0055 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการเสริมภูมิคุ้มกัน และด้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : tiktok

- ผู้ติดเชื้อ โควิด 19 รายหนึ่ง โพสต์คลิปให้ข้อมูลว่า ตนเองติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส มาจากอากาศ เนื่องจากโดนฝน

9. ขอย้ายลูกรักษาโควิดที่ รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (บ้านเมือง)

- จากกรณีที่มีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมาเพื่อขอพบผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนจากภาครัฐ เพื่อขอให้เคลื่อนย้ายนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 96 คน รวมนักศึกษาฝึกสอน 2 คน เป็น 98 คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์และเชื่อมั่นในการรักษา เพราะเด็กนักเรียนที่ป่วยอยู่ในโรงเรียนใช้วิธีการรักษาแบบที่ดูแลน้องและ นักศึกษาฝึกสอนซึ่งติดเชื้อเช่นกันรักษาดูแลกันเอง และผู้บริหารโรงเรียนไม่แจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ผู้ปกครองทราบ

ต่อมาได้มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขและตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายวิธีการดูแลรักษาให้กับผู้ปกครอง โดยยืนยันว่าขณะนี้นักเรียนกับครูฝึกสอนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 98 คน เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ส่วนใหญ่ยังไม่มีอาการ ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปรักษาตัวข้างนอกได้เพราะมีข้อจำกัดเรื่องเตียงรักษา ขอให้รักษาตัวในโรงเรียน ยืนยันได้ปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าทุกคนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยที่ผู้ปกครองบางส่วนเข้าใจและบางส่วนจำใจต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือก

10. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

- ผกก.สน.โคกคราม นำกำลังเข้าปิดล้อม ตรวจค้นโรงแรมแกแล็กซี่รีสอร์ท ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ) หลังสืบทราบว่ามีกรรวมกลุ่มมั่วสุมเสพยาเสพติด พบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงรวม 59 ราย เป็นชาย 29 คน หญิง 30 คน กำลังจัดปาร์ตี้วันกีด นั้งดื่มสุรา และเปิดเพลงส่งเสียงดังกันอย่างสนุกสนาน ตรวจค้นพบยาอี 61 เม็ด ยาเคหนัก 8.53 กรัม เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดฯ, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนต่อไป

11. ฉีดสูตรไขว้เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ญาติพี่น้องมารับศพนายอนุรักษ กุหลาบศรี อายุ 35 ปี ที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไขว้ ซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 แม่ผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ลูกชายเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วย โดยลูกชายเข้ารับวัคซีนสูตรไขว้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม แต่ในช่วง 7 วันแรกมีอาการปวดศีรษะมึนงง สับสน พุดจา

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วกไปวนมา จากนั้นเริ่มมีอาการเวียนศีรษะจนถึงขั้นหมดสติ มีอาการเบลอจนจำใครไม่ได้ ก่อนที่จะถูกนำมาส่งยังที่ รพ.พุทธโสธร และต้องนอนแนนึ่งเป็นเจ้าชายนิทรามาเป็นเวลานานถึงเกือบ 1 เดือน ก่อนที่จะมาเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนต่อทางญาติ และมีการช่วยเหลือเยียวยาต่อทางครอบครัวบ้าง

12.หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-พญ.ชุตินา ปันเจริญ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมแพทย์ผู้รักษา น.ส.มินตรา หรือมีน อินอร่าม อายุ 27 ปีหญิงตั้งครรภ์ 8 เดือนแล้วเสียชีวิตตายทั้งกลม แผลงถึงขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กในครรภ์เสียชีวิตเกิดจากแม่ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลถึงเด็กในครรภ์ ส่วนแม่เสียชีวิตจากติดเชื้อในปอดเพราะโควิด-19 ในเรื่องการผ่าเอาเด็กที่เสียชีวิตออกจากครรภ์มารดาทำได้ 2 กรณีเท่านั้น 1.ผ่าเพื่อชันสูตรพลิกศพ 2.ผ่าเพื่อนำเอาอวัยวะไปปลูกถ่ายจากกรณีนี้ไม่สามารถทำได้แพทย์จะมีความผิด.

13.หนุ่มผอมคลายมาตรการร้านอาหารเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า กรณี ศบค.ชุดเล็ก เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ให้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 22.00-04.00 น. พร้อมกำหนดให้ร้านอาหารขยายเวลาเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากจะเสนอให้เยอะที่สุด คือเปิดถึง 22.00 น.ได้ สำหรับเรื่องเปิดให้มีการแสดงดนตรีและร้องเพลงได้ในร้านอาหารเป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เพราะทำให้กลุ่มอาชีพนักร้อง นักดนตรีได้กลับมาประกอบอาชีพได้หลังจากที่ไม่มีงานทำมาเป็นเวลาปีกว่า

14. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน บ้านเมือง ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 กรมประชาสัมพันธ์ springnews)

-เชียงใหม่ มีผู้ป่วยเพิ่ม 70 คน คลัสเตอร์ร้านหมูกระทะและน้ำดื่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 คน สตุล สังกัดเกาะยาว 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวนมาก **ปราจีนบุรี** โควิดยังพุ่ง 243 ราย โยงคลัสเตอร์โรงงาน-ไซต์ก่อสร้าง **แม่ฮ่องสอน** ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 22 คน จากคลัสเตอร์ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง อ.ป่าเย็บ คลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม คลัสเตอร์โรงงานน้ำแข็งใน อ.แม่สะเรียง **นครราชสีมา** คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ลามแล้ว 19 อำเภอ มีคำสั่งขยายเวลาปิดตลาดสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง **ลำปาง** พบชายอายุ 80 ปี ชาว ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งมีอาชีพเป็นสัปเหร่อ ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจสอบประวัติ พบว่ามีโรคประจำตัวเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งไม่มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด และเคยได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข็มแรกซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตราเซนเนกา ยังไม่ทราบต้นตอการติดเชื้อ **ชลบุรี** มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 744 ราย พบเชื่อมโยงคลัสเตอร์ทหารเกณฑ์-นาวิกโยธิน พบเพิ่ม 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์โรงเรียนวัดโพธิ์ตราวิทยาลัย อ.ศรีราชา คลัสเตอร์โรงงานผลิตยางขึ้นส่วนรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ อ.ศรีราชา และคลัสเตอร์อู่ซ่อมรถยนต์ อ.เมืองชลบุรี

มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย nationtv.springnews innnews)

-นายฯ มีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยด่วน เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตไฟฟ้า สามารถขออนุญาตใช้ขยะติดเชื้อเป็นเชื้อเพลิง และทำให้ขยะติดเชื้อที่ตกค้างหน้าเตาเผาถูกนำไปเผาทำลายให้หมดไป หลังพบขยะติดเชื้อตกค้างจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จ.พัทลุง ฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 62.61% อสม. 98% ส่วนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ใน อ.เมืองพัทลุง ครอบคลุมแล้วกว่า 90% พร้อมขอให้ อสม.พัทลุง ชักชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้มากที่สุดก่อนขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเตรียมรับการเปิดเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(nationtv.)

-กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยรักษาหายแล้วกว่า 89% พร้อมแจ้งยอดผู้ป่วยเรือนจำกลางอุดรธานี เป็นเพียงยอดสะสม พร้อมสิ้นสุดการระบาดภายใน 1 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ บ้านเมือง สยามรัฐ บางกอกทูเดย์ โลกวันนี้ thailandplus ch7 newtv.)

-ททท.คุมเข้มเที่ยวปลอดภัย กิจกรรมต้นแบบ ยุค New Normal 'ภูเก็ต-กระบี่-พังงา' ปิดทุกจุดเสี่ยงการแพร่ระบาด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดจัดงานกิจกรรมเทศกาลงานเจยาวราช ปี 2564</p> <p>-นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำกลุ่มกะเหรี่ยงคอยาว หรือชนเผ่าปะด่อง พร้อมครอบครัว จาก 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยปูแงง และ บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาป่อง อ.เมือง กว่า 200 คน มาร่วมฉีควัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งจะพิจารณาเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวจีนยูนนาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตามชุมชนต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ โดยต้องแสดงผลการฉีควัคซีนครบ 2 เข็ม และผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงจะต้องมีผลตรวจ ATK มาแสดง</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์) เว็บไซต์(ข่าวสด)</p> <p>-พิชญา "เตียนหนู" แผลงฤทธิ์ อีสาน-เหนืออ่วม "ชัยภูมิ" ย่านธุรกิจมบตาล "ศรีสะเกษ" น้ำล้นสปิลล์ เวย เกินความจุอ่างเก็บน้ำ 5 แห่ง "สุโขทัย" น้ำท่วมสูงพื้นที่เศรษฐกิจหลายจุด ด้านปภ.ประกาศเตือนภัย 57 จังหวัด เสี่ยงฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก</p> <p>- จ.สุโขทัย เกิดน้ำท่วมเสียหายในหลายพื้นที่ เช่น อ.เมือง อ.ศรีสำโรง ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวรับน้ำจากทุกด้าน เบื้องต้นพบว่า พื้นที่การเกษตรกรรมเสียหายมากกว่า 140,000 ไร่ ซึ่งยังไม่ทราบค่าเสียหายแน่ชัด รวมทั้งความเสียหายจากบ้านเรือนประชาชน โดยน้ำทะลักเข้าท่วมบ้าน นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ อดีต รมช.ส.ด้วย</p> <p>- ที่บ้านโนนกระพี้ ต.โนนทองกลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เกิดน้ำป่าไหลบ่าล้นทางระบายน้ำเข้าท่วมบริเวณท้ายหมู่บ้าน เบื้องต้นมีบ้านเรือนของชาวบ้าน คอกสัตว์เลี้ยงจมน้ำ ส่วนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ไม่สามารถนำออกมาได้ทัน หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปิดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามบุคคลเข้าและออกจากหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ทำให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก</p>	-
<p>กรมอนามัย แนะนำกินสมุนไพรเสริมภูมิต้านทาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย ChiangmaiNews ThailandPlus)</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำกินสมุนไพรที่มีสรรพคุณเผ็ดร้อน ผัก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ สามารถช่วยบรรเทาอาการหวัด เสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย</p>	-
<p>วันคุ้มครองโลก 26 ก.ย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ออร์แกนอน ประเทศไทย บริษัทด้านยาและเภสัชภัณฑ์ชั้นนำ รณรงค์แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย ผ่านกลยุทธ์และนโยบายสำคัญ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนการสร้างพื้นที่ในการพูดคุย และรับฟังปัญหาการตั้งครรถ้องอย่างไม่พึงประสงค์ในวงกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แก้ปัญหาร่วมกัน เนื่องในวันคุ้มครองโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี</p>	
<p>สูตรเด็ด 3 ป.กำจัด "โรคพิษสุนัขบ้า"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก mcot thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าวันที่ 28 กันยายนทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า "กลัวโควิด อย่าลืมหิวสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก" (Rabies: Facts Not Fear) โดยใช้หลัก 3 ป. ดังนี้ ป.ที่ 1 คือ ป้องกันสัตว์เป็นโรค โดยการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า .ที่ 2 คือ ป้องกันการถูกกัด ไม่ปล่อยสุนัขหรือแมวออกนอกบ้านตามลำพัง ป.ที่ 3 ป้องกันหลังถูกกัด โดยรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่อย่างเบามือนานอย่างน้อย 10 นาที</p>	-
<p>สวมทะเบียน อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิภาวดี</p> <p>-นับภัยที่มาใกล้ตัวผู้บริโภคอย่างมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ กก. 4 บก.ปคบ. รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลลักลอบนำเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานแบบเติม จากต่างประเทศ มา "สวมทะเบียน อย." นำออกจำหน่ายให้กับประชาชน มีการบรรยายสรรพคุณของสินค้าที่อ้างนำเข้าว่า ปราศจากสารเคมีอันตรายในการใช้และออกแบบมา เพื่อใช้สำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์และทุกคนในครอบครัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานแบบเติมเป็นวัตถุอันตราย มีผลต่อผู้ใช้งาน จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย มิฉะนั้น "สารพิษ" จากยาใช้พลังงาน อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้นำไปใช้ได้ทันที จึงร่วมกับ อย. เข้าตรวจค้นสถานที่เก็บของ 2 จุด ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีนางกมลมาศ คำรอด อายุ 36 ปี รับเป็นเจ้าของสินค้าพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานแบบเติม ยี่ห้อ MOSQUITO GUARD จำนวนกว่า 7,000 กล่อง มูลค่า 200,000 บาท ผู้ต้องหารับว่า ได้สั่งซื้อสินค้าปลอมเข้ามาจากต่างประเทศ และแอบอ้างใช้ยี่ห้อนี้จริง ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ขอให้ผู้บริโภคเลือกจากสถานที่ขายที่เป็นหลักแหล่งน่าเชื่อถือ โดยให้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสำคัญกับการอ่านฉลากและตรวจสอบเลข อย. หากสารสำคัญเป็น น้ำมันตะไคร้หอม จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง หากสารสำคัญเป็นสารอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันหอมระเหยหรือสมุนไพรบางชนิด หรือสารเคมี รวมถึงสารสกัดจากพืชกลุ่มดอกเบญจมาศ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. เพื่อรับรองความปลอดภัย</p>	
<p>ปรับค่าอากาศในรอบ 15 ปี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (voathai) -องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับค่าแนะนำคุณภาพอากาศเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี จากการวิเคราะห์ของกรีนพีซ อินเดีย โดยใช้ข้อมูลจาก IQAir ชี้ให้เห็นว่า ในปี 2563 มลพิษทางอากาศเมืองใหญ่ทั่วโลก มีระดับเกินค่าแนะนำคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก องค์ความรู้วิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนแล้วว่า การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศแม้ในระดับต่ำ ทำให้อายุขัยสั้นลง และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเคยออกรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลกเมื่อปี ค.ศ.2005 แต่หลังจากนั้นมีหลักฐานใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า สุขภาพของมนุษย์ได้รับอันตรายได้จากมลภาวะทางอากาศในปริมาณที่น้อยกว่าที่เชื่อกันในตอนแรก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำให้ลดระดับคุณภาพอากาศ สำหรับตัวก่อมลพิษที่สำคัญ 5 ประเภท เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์</p>	-
<p>อียูหนุน'ทีโดรส'คุมอนามัยโลกต่อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) -ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) เกือบ 20 ประเทศ ประกาศสนับสนุนนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส อธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีสาธารณสุขเอธิโอเปีย ในวัย 56 ปี นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกต่อเป็นสมัยที่ 2</p>	